



รายการ ร้อยเรื่อง...เมืองไทย

สถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา และสำนักวิชาการ

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนประดิพัทธ์ เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0 2244 2060

เรื่อง กองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา
เรียบเรียง นายอานันท์ เกียรติสารพิภพ นิติกรชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานบริการวิชาการ 2 สำนักวิชาการ
ออกอากาศ เมษายน 2563

กองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาจัดตั้งขึ้นโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา พ.ศ. 2556 ด้วยเจตนารมณ์ที่เล็งเห็นว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทย ทำหน้าที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติมีภารกิจในด้านการตรากฎหมาย การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน และการให้ความเห็นชอบในเรื่องต่าง ๆ ตลอดจนให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของประชาชน รวมทั้งเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นภารกิจที่มีความสำคัญและเป็นประโยชน์กับประเทศชาติ ดังนั้น เพื่อตอบสนองคุณงามความดีและความเสียสละแก่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาซึ่งสมาชิกภาพได้สิ้นสุดลง จึงสมควรให้มีกองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนและใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาดังกล่าว

เงินและทรัพย์สินของกองทุนนั้นประกอบด้วย (1) เงินทุนประเดิมที่รัฐบาลจัดสรรให้ (2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี (3) เงินที่สมาชิกรัฐสภาส่งเข้ากองทุนในอัตราที่คณะกรรมการกำหนด (4) เงินที่โอนมาจากกองทุนสงเคราะห์ผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาตามระเบียบรัฐสภาว่าด้วยกองทุนสงเคราะห์ผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา พ.ศ. 2543 (5) เงินและทรัพย์สินที่ตกเป็นของกองทุน (6) เงินหรือทรัพย์สินที่ได้จากการบริจาค และ (7) ดอกผลของเงินกองทุน

คณะกรรมการกองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาประกอบด้วย ประธานรัฐสภาเป็นประธานกรรมการ รองประธานรัฐสภาเป็นรองประธานกรรมการ และกรรมการโดยตำแหน่ง ได้แก่ ประธานคณะกรรมการที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับกิจการสภาผู้แทนราษฎร ประธานคณะกรรมการที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับกิจการวุฒิสภา ปลัดกระทรวงการคลัง และผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ มีอำนาจหน้าที่สำคัญ เช่น การกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการดำเนินการของกองทุน การกำหนดแนวทางการบริหารและการจ่ายเงินของกองทุน และการระดมการจัดหาทุน เป็นต้น

สมาชิกรัฐสภาซึ่งได้ส่งเงินเข้ากองทุนมีสิทธิได้รับเงินทุนเลี้ยงชีพเมื่อสิ้นสุดสมาชิกภาพแห่งสภาที่ตนเป็นสมาชิกตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และจำนวนอัตราเงินทุนเลี้ยงชีพอันจะพึงได้รับจากกองทุนนั้น ให้นำระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งการเป็นสมาชิกรัฐสภาของผู้นั้น มาคิดคำนวณด้วย โดยสมาชิกรัฐสภาที่มีสิทธิได้รับเงินทุนเลี้ยงชีพดังกล่าว จะต้องไม่เป็นบุคคลที่อยู่ในระหว่างต้องห้ามมิให้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง หรือเป็นบุคคลที่เคยถูกวุฒิสภามีมติให้ถอดถอนออกจาก

ตำแหน่งตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ นอกจากนี้ ผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภายังมีสิทธิขอรับเงินเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลจากกองทุนตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด

สำหรับอดีตสมาชิกรัฐสภาที่มีสิทธิได้รับเงินทุนเลี้ยงชีพนั้น พระราชบัญญัติฉบับนี้ได้กำหนดค่านิยมของคำว่า “ผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา” ให้หมายความเฉพาะบุคคลซึ่งเคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาก่อนเท่านั้น ส่งผลให้บุคคลที่เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นั้นไม่สามารถได้รับสิทธิตามกฎหมาย และจะต้องไม่เป็นบุคคลที่อยู่ในระหว่างต้องห้ามมิให้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง หรือเป็นบุคคลที่เคยถูกวุฒิสภามีมติให้ออกจากตำแหน่งตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ

ในกรณีผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาถึงแก่กรรม ให้บุคคลที่ผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาได้แสดงเจตนาเป็นหนังสือให้เป็นผู้มีสิทธิขอรับเงินจากกองทุน คู่สมรส บุตร บิดามารดา เป็นผู้ที่มีสิทธิขอรับเงินจากกองทุนตามลำดับก่อนหลัง ส่วนการจ่ายเงินจากกองทุนเพราะเหตุทุพพลภาพให้จ่ายให้แก่ผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาเพราะป่วยเจ็บทุพพลภาพซึ่งแพทย์ที่ทางราชการรับรองได้ตรวจและแสดงความเห็นว่าไม่สามารถทำงานต่อไปได้ โดยเป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด นอกจากนี้ ให้ผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาที่มีสิทธิได้รับเงินจากกองทุนในการให้การศึกษาบุตรสำหรับบุตรชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งเข้ารับการศึกษาดังแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งจนถึงปริญญาตรีหรือเทียบเท่าได้เพียงคนที่หนึ่งและคนที่สอง ทั้งนี้ ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรมหรือบุตรซึ่งได้ยกให้เป็นบุตรบุญธรรมของบุคคลอื่น

บรรณานุกรม

- “พระราชบัญญัติกองทุนผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา พ.ศ. 2556” (22 พฤษภาคม 2556).
ราชกิจจานุเบกษา, เล่ม 130 ตอนที่ 44 ก, น. 1-8.
- “ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาว่าด้วยการบริหาร ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การอนุมัติการเบิกจ่ายเงิน การจ่ายเงิน การจัดหาผลประโยชน์ และการจ่ายเงินช่วยเหลือกองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา พ.ศ. 2556” (17 กันยายน 2556).
ราชกิจจานุเบกษา, เล่ม 130 ตอนพิเศษ 120 ง, น. 6-20.
- “ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาว่าด้วยการบริหาร ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การอนุมัติการเบิกจ่ายเงิน การจ่ายเงิน การจัดหาผลประโยชน์ และการจ่ายเงินช่วยเหลือกองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558” (23 กุมภาพันธ์ 2558). ราชกิจจานุเบกษา, เล่ม 132 ตอนพิเศษ 44 ง, น. 1-2.
- “ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาว่าด้วยการบริหาร ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การอนุมัติการเบิกจ่ายเงิน การจ่ายเงิน การจัดหาผลประโยชน์ และการจ่ายเงินช่วยเหลือกองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560” (9 สิงหาคม 2560). ราชกิจจานุเบกษา, เล่ม 134 ตอนพิเศษ 202 ง, น. 1-2.